

Lời khẩn nguyện đến Đất Mẹ và chư vị Tổ Tiên

Đầu Năm 2021

Kính lạy Đất Mẹ,

Kính lạy chư vị tổ tiên tâm linh và huyết thống của chúng con,

Trong giờ phút linh thiêng khởi sự cho năm mới 2021, chúng con xin đến trước chư vị để bày tỏ lòng biết ơn và dâng lên lời khẩn nguyện của chúng con như một gia đình tâm linh. Chúng con ý thức rằng Đất Mẹ và chư vị tổ tiên luôn luôn có mặt trong chúng con, và chúng con luôn luôn có thể nương tựa nơi chư vị.

Kính lạy Đất Mẹ, thở vào chúng con thấy rằng tổ tiên của chúng con và tất cả chúng con đều là con của Đất Mẹ. Với sự kiên nhẫn, vững chãi, bao dung và sáng tạo, Mẹ đã sinh ra chúng con và hướng dẫn cho chúng con trong vô lượng kiếp. Mẹ đã sinh ra vô số các vị Bụt, Bồ-tát, Thánh nhân và Đại nhân. Mẹ là Đại Địa, là Terra, là Gaya, là Hành tinh xanh xinh đẹp. Mẹ là Bồ-tát Thanh Lương Đại Địa—thơm ngát, mát mẻ và dịu hiền. Mặc dù tổ tiên của chúng con và chúng con đã đại dột gây ra nhiều lầm lỗi, Đất Mẹ vẫn luôn tha thứ cho chúng con. Mỗi lần chúng con trở về với Mẹ, Mẹ luôn luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay để ôm ấp chúng con.

Bởi vì chúng con có nhiều kỳ thị và tri giác sai lầm nên chúng con đã sống trong chia rẽ, hận thù, cô đơn và tuyệt vọng. Năm 2020 này đã đem đến nhiều thử thách mới và bất ngờ. Đại dịch Covid-19 vẫn đang còn hoành hành trên toàn cầu, và trong giai đoạn thử thách này, chúng con vẫn đang phấn đấu để duy trì sự bình an và tháo gỡ các ảo tưởng. Chúng con đã để cho chủ nghĩa cá nhân lộng hành và tàn phá Đất Mẹ và chính cuộc đời của chúng con. Chúng con đã chạy theo danh vọng, tiền tài, quyền lực và dục lạc mà quên rằng những thứ đó không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc chân thực cho chúng con—chúng con đã sao lãng việc trị liệu và chuyển hoá khổ đau của tự thân và của tập thể. Khi sự trị liệu và chuyển hoá vắng mặt thì sự sợ hãi và phân biệt chủng tộc sẽ tiếp tục chong chắt những vết thương mới lên trên những vết thương cũ. Sự sợ hãi và phân biệt chủng tộc là hai yếu tố đã in sâu vào cơ cấu tổ chức và xã hội của chúng con.

Đã nhiều kiếp chúng con không có khả năng nhận diện được sự hiện diện của Mẹ chính là Tịnh Độ, là Thiên Quốc, là ngôi nhà đích thực tuyệt vời nhất mà chúng con có được. Chúng con đã mãi mê chạy theo một miền Đất Hứa, trong thiên đường hoặc trong tương lai xa vời. Vì thế cho nên chúng con đã gây nên nhiều khổ đau cho Mẹ và cho chính chúng con. Đêm nay, trong tư thế phủ phục sát đất, chúng con xin nguyện dừng lại để chuyển hóa tập khí hay theo đuổi và nắm bắt một thứ hạnh phúc hư ảo. Thay vào đó, chúng con xin cúng dường Đất Mẹ cùng tất cả Tổ tiên huyết thống và tâm linh sự có mặt chân thành và thanh tịnh của chúng con. Chúng con đã về, chúng con đã tới. Đất Mẹ là ngôi nhà đích thực và duy nhất của chúng con.

Chúng con đã thấy được rằng chỉ có tình thương và lòng từ bi mới có thể đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng con và giúp bảo hộ, gìn giữ Đất Mẹ cũng như chữa lành cho chúng con. Chúng con nguyện sống với nhau như một gia đình, như một Tăng thân, xem tất cả đều là anh chị em của nhau, là con của Đất Mẹ—để cho con cháu chúng con có cơ hội để có một tương lai tươi sáng và lành mạnh. Những năng lượng như kỳ thị, bạo động và hận thù, những thứ đã tạo ra cả một hệ thống phân biệt chủng tộc và sự biến đổi khí hậu bất thường sẽ không được tiếp tục duy trì nếu chúng con tập nhìn nhau với con mắt từ bi và vô úy. Chúng con thấy được rằng cùng nhau góp sức xây dựng tình huynh đệ trong phút giây hiện tại là cách thức duy nhất để bảo đảm cho con cháu của chúng con một tương lai sáng lạng trên trái đất này.

Kính lạy Đất Mẹ và chư vị Tổ tiên,

Trong giờ phút linh thiêng khởi sự cho năm mới 2021, chúng con xin kính cẩn phát nguyện là chúng con sẽ tập sống thật hài hòa và an vui trong phạm vi gia đình và Tăng thân của chúng con, như những con ong cùng sống chung trong một tổ ong, và như những tế bào của cùng một cơ thể. Chúng con hứa là chúng con sẽ học hỏi thái độ cởi mở để có thể truyền thông được dễ dàng với những thành viên khác trong gia đình và trong Tăng thân chúng con, và để không bị vướng vào những tri giác của mình. Chúng con hứa sẽ luôn thực tập hạnh lắng nghe và ái ngữ để có thể mang lại sự chuyển hoá và trị liệu thật sự. Chúng con nguyện tập lắng nghe Đất Mẹ, để hiểu Đất Mẹ một cách sâu sắc hơn, ghi vào tâm mình sự hướng dẫn và dắt dìu của Đất Mẹ cũng như của chư vị Tổ Tiên. Tiếng nói của tuệ giác của chư vị đang có mặt trong chúng con. Chúng con cũng nguyện sẽ tập lắng nghe anh chị em, bằng hữu và con cháu của chúng con—thấy được chư vị có trong họ—để chúng con có

thể sống hài hòa và hạnh phúc với nhau. Chúng con nguyện tập nhìn hạnh phúc của Tăng thân là hạnh phúc của chính mình.

Kính lạy Đất Mẹ, với tất cả lòng thành kính, chúng con xin phát nguyện Làm mới. Chúng con xin hứa với Đất Mẹ, với chư vị Tổ tiên và với con cháu của chúng con, rằng: Chúng con sẽ tập thở có chánh niệm, tập đi có chánh niệm trong từng giây phút của cuộc sống hàng ngày, tập nói năng có chánh niệm, tập nhìn bằng mắt của Tăng thân và nghe bằng tai của Tăng thân, tập sống đơn giản trở lại, tiêu thụ ít trở lại và tập thương yêu theo tinh thần từ bi và không kỳ thị của Đất Mẹ. Mẹ chấp nhận và ôm ấp hết tất cả: cơn mưa, ánh mặt trời, những chất mục nát ngay từ hình hài chúng con, cho đến rơm rác, vi khuẩn và bệnh tật, cũng như vô số chất hoá học độc hại, mà Mẹ không hề phàn nàn. Mẹ can đảm và thẫm lặng chuyển hoá tất cả những gì đổ xuống Đất Mẹ—cho dù phải cần đến cả triệu năm—để cho sự sống có thể tiếp tục biểu hiện trong các hình thái mới. Chúng con xin hứa rằng chúng con sẽ không chạy trốn khổ đau nữa, mà chúng con sẽ dừng lại để nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa khổ đau. Chỉ khi nào chúng con thấu hiểu được bản chất của khổ đau thì chúng con mới có thể chữa lành và tiếp xúc với chân hạnh phúc và cùng lúc, khôi phục lại sự xinh đẹp và tươi mát của Đất Mẹ.

Mẹ đã gọi chúng con, và có những người trong chúng con đã nghe được tiếng gọi đau thương của Mẹ. Đã bao nhiêu kiếp Mẹ đã hỏi chúng con: “Mẹ có thể trông cậy vào các con được không?” Đêm nay, chúng con cùng chắp tay và đồng thanh trả lời: “Thưa Mẹ, Mẹ có thể trông cậy nơi chúng con.” Chúng con nguyện thực tập cho Đất Mẹ, cho chư vị Tổ tiên và cho con cháu của chúng con để ngày mai hòa bình, an lạc và thương yêu lại có thể có mặt trên thế gian này.

Chúng con kính dâng hương hoa, lòng hiếu thảo của chúng con, và xin lạy xuống trước Đất Mẹ và chư vị Tổ Tiên ba lạy.